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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  2  / 2559 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   20   มิถุนายน  2559   เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

2 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

3 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

4 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผอ.กองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

5 นางนิศมา  คาํเบา้เมือง นกัวเิคราะห์ ฯ นิศมา  คาํเบา้เมือง  

6 นางวฒันา  ศรีคลงั ผอ.กองสาธารณสุข วฒันา  ศรีคลงั  

7 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผอ.กองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

8 นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์ ปะระทงั  

9 จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี เจา้พนกังานป้องกนั ฯ บุญส่ง   แสนมี  
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บันทกึรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

สมัยสามัญ   สมัยที ่ 2 / 2559   คร้ังที ่ 1 

วนัที ่   20  มิถุนายน  2559    เวลา   09.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  - 09.00 น. 

 -  เม่ือถึงเวลานัดประชุมแล้ว  ปลัด  อบต.ห้วยแอ่ง  ทาํหน้าท่ีเลขาสภา  อบต.      

ห้วยแอ่ง  นับองค์ประชุมครบแล้ว  โดยมี  นายประมวล  สีดาํ  ทาํหน้าท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธาน ฯ - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 2  - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธาน ฯ - เชิญท่านทองดํา  จ ําปาบุรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  หมู่ ท่ี 1         

ทาํหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการตรวจบนัทึกรายงานการประชุม  หาก  ส.อบต.

ท่านใดจะแกไ้ข  เพิ่มเติม  เชิญครับ      

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ประธานตรวจบนัทึกการประชุม  ไดต้รวจบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว  

ครบถว้น  ถูกตอ้ง  สมบรูณ์ดี  หรือมีท่านใดจะแกไ้ขเพิ่มเติม  เชิญครับ 

ประธาน ฯ - เ ม่ือไม่ มีท่ านใดขอแก้ไข  เพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว           

โปรดยกมือใหค้วามเห็นชอบ 

ท่ีประชุม ฯ - ใหค้วามเห็นชอบรับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 วนัท่ี   29  มิถุนายน  -  3  กรกฎาคม  2559  อบต.ห้วยแอ่ง  จะจดัอบรม

หลกัสูตรการปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉิน  (กูชี้พ)  ประจาํปี  ๒๕๕๙  เชิญเจา้หน้าท่ี

รับผดิชอบช้ีแจงรายละเอียด   

จ.ส.อ.บุญส่ง ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม  จ.ส.อ.บุญส่ง  แสนมี   เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั  อบต.ห้วยแอ่ง  จะจดัอบรมกู้ชีพเพื่อใช้บริการประชาชน  

เดิม  อบต.ห้วยแอ่ง  ไดจ้ดัอบรมไปเม่ือปี  2548  10  ปีแลว้  ก็ไม่มีการอบรมอีก  

เดิมหลักสูตร  24  ชั่วโมง  ปัจจุบันก็กู้ชีพอายุมากแล้ว  ผมก็เลยขออนุมัติ



โครงการน้ีผ่านปลดั อบต.  และนายก  อบต.  เพื่อจดัอบรมเพิ่มเติมอีก  วิทยากร

จากโรงพยาบาลมหาสารคาม  อบรม  40  ชัว่โมง  จะสามารถทาํงานกูชี้พได ้ 

/ นายณรงค ์ ฯ  ... 
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นายณรงค ์ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม  นายณรงค ์ คาํสีหา  รองนายก  อบต.  รักษาราชกรแทน  

นายก อบต.  กู้ชีพจดัอบรมอายุ  30 – 40  ปี  กู้ชีพชุดใหม่ผูห้ญิงก็ได้  หลกัสูตร        

5 วนั   

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  และรับทราบ 

ประธาน ฯ - 3.2 ผมไดรั้บหนงัสือจากหมู่ 1  บา้นดอนไฮ  วา่เดือดร้อนมาจากถนนเป็นหลุมเป็น

บ่อ  เพราะฝนตกหนกั  ทาํให้สัญจรไปมาไม่สะดวก  จากหน้าโรงสีนายประสาท  

ถึง  หนา้บา้นนางใคร  คิรี  อยากให้สภา อบต.  ให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนเส้นน้ีดว้ย  เชิญเจา้ของพื้นท่ีช้ีแจงในรายละเอียด 

นายทองดาํ ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     มีความจาํเป็นเดือดร้อนจริง  ๆ  ชาํรุด  ถนนเส้นน้ีไดผ้า่น

การประชาคมหมู่บา้นแล้ว  ถมดินถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  นํ้ าขงั  ขอนาํเขา้สู่สภา 

อบต.  ก่อน  เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป   

นายบุญสวน ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ ท่ี 1     ผมอยากใช้เงินสํารองจ่าย  เพราะเดือดร้อนจริง  ๆ  

ลาํบากมาก  สัญจรไปมาไม่สะดวก  อยากใหส้ภา ฯ  ไดพ้ิจารณาตามหนงัสือน้ี  และ

โครงการตามขอ้บญัญติัปี  59  นั้น  เดิมตั้ง  5  เมตร  ผมจะขอใหม่เป็น  4  เมตร     

นายสมคัร ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  โครงการเดิมทาํไปแลว้ในขอ้บญัญติัปี  59  ทาํไมทาํมาใหม่

อีก  เพิ่มเป็น  1  โครงการ  กวา้ง  4  เมตร  คร้ังน้ีขออีก  1  โครงการ  ผมก็ไม่ขดัขอ้ง  

และผมขอถามต่อว่า  งบประมาณปี  2559  ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายจะ

ดาํเนินการไดเ้ม่ือใด      

ส.อ.ประเสริฐ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สิบเอกประเสริฐ   วิริยะ  ผอ.กองช่าง  โครงการ คสล.  

หมู่ท่ี  1  ขอแกไ้ขเป็น  4  เมตร  ยาว  75   เมตร  หนา    0.10  เมตร  พื้นท่ีไม่น้อย

กวา่  300  ตารางเมตร  มีการทาํประชาคมมาแลว้ท่ีจะแกไ้ข  จากเดิม  5  เมตร  ยาว  

60  เมตร  หนา  0.10  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  300  ตารางเมตร  แล้วแต่            

สภา  อบต.  จะพจิารณา 

            ซ่ึงเงินตามข้อบญัญติัในขณะน้ีจาํทาํอยู่  หมู่ 9  หมู่  10  และหมู่ 4  ถนน  

คสล.  ยาว  212  เมตร  กวา้ง  4  เมตร  ผมเสนอผูบ้ริหารอยู ่ ส่วนร่องนํ้ าเสนอแลว้  



แต่ไม่มีผูรั้บจา้งมาหมู่  7  เงินประมาณ 2  แสนกวา่บาท  อยากให้กองคลงัช้ีแจงวา่มี

เงินงบประมาณหรือไม่   

/ นางสุภาพ ... 
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นางสุภาพ ฯ   - ท่านประธานท่ีเคารพ  ดิฉนั  นางสุภาพ  พรมมร    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 7  เงินงบประมาณในขอ้บญัญติัปี 59  หอถงัพร้อมวางท่อจะ

ดาํเนินการไดเ้ม่ือใด    

นายแปลก ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ   ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี  9  ผมสงสัยหมู่ 1  เงินงบประมาณสํารองจ่ายใช้ผมก็ไม่

ขดัขอ้งอยากจะใหร้อไปก่อนไดห้รือไม่  หมู่บา้นต่าง  ๆ  ก็มีความจาํเป็นอยู ่ ในช่วง

ฤดูฝนจะตกอยู่ก็อาจจะเดือดร้อนอีกต่อไป  และเงินในขอ้บญัญติัก็ยงัไม่เขา้มาอีก  

ดาํเนินการไดอ้ยูแ่ลว้     

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ  และอภิปรายพอสมควร 

ประธาน ฯ - 3.3 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกล่ามแห่งใหม่   อยากก่อสร้างร้ัวล้อมรอบศูนย ์           

เชิญ  รองนายก อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด  

นายณรงค ์ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม  นายณรงค์  คาํสีหา  รอง นายก อบต.ห้วยแอ่ง  รักษา

ราชการแทน  นายก อบต.ห้วยแอ่ง  ศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโคกล่ามแห่งใหม่  ยงัไม่มีร้ัว

รอบขอบชิด  กลวัเด็กจะเป็นอนัตรายได ้ อยากจาํทาํร้ัว  มีป่าออ้ย   ป่ามนัสําปะหลงั  

ดา้นหลงั  มีความสาํคญัและป้องกนัอนัตรายไวก่้อน   ผมก็อยากจะก่อสร้างโดยโอน

เงินบุญบั้งไฟ  150,000  บาท  มาตั้งจ่ายครับ     

ท่ีประชุม  ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร  และรับทราบ 

ประธาน ฯ - 3.4 แจง้รายละเอียดงบประมาณวา่ขณะน้ีมีอยูเ่ท่าไหร่  ใชจ่้ายอะไรบา้ง  เหลือ

เท่าไหร่  เชิญ  ผอ.กองคลงั  ช้ีแจงรายละเอียด 

นางธนญัญา ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ดิฉัน  นางธนัญญา  ชินวรรณ  ผอ.กองคลงั  มีรายรับ  11  

ลา้นบาท  ปัจจุบนั  9  ลา้นบาท  หกับา้นโคกล่าม  230,000  บาท  หมู่  1  เป็นเงิน  

99,000  บาท  เหลือผูรั้บจา้ง  40,000  บาท  ยงัไม่เบิกเงิน  460,000  บาท  หมู่  8  เงิน

ไฟฟ้าดา้นการเกษตร  ตอ้งขอไฟฟ้าก่อนพร้อมประมาณการจากกองช่างก่อนวา่จะ

จ่ายเท่าไหร่  เงิน  300,000  บาท  ก็ทาํไดเ้ลยในขอ้บญัญติัปี  59  จะทาํ 2 โครงการ

ก่อน  ถ้า เ งิน เข้ามาก็ทํา เ ร่ือย   ๆ   ถ้าไปทําโครงการเ งินสําลองจ่าย ก่อน                  

ส่วนโครงการตามขอ้บญัญติัปี  59  ก็ไม่ไดท้าํ 

นายสงวน ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ   ผม นายสงวน  คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี  8  เงินงบประมาณหมู่  8  มีเงินงบประมาณเขา้มาหรือยงั  เป็น



ไฟฟ้าการเกษตรครับ 
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ส.อ.ประเสริฐ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สิบเอกประเสริฐ   วิริยะ  ผอ.กองช่าง เงินไฟฟ้าด้าน

การเกษตรหมู่ 8  จาํนวน  150,000  บาท  หมู่  2  ไฟฟ้าดา้นการเกษตร  150,000  

บาท  ก็รอเงินเขา้ก่อน  ส่วน  หมู่  9 , 10  ,  4  ท่ีตั้งไวใ้นขอ้บญัญติัปี  59  ก็เสนอ

ผูบ้ริหารทาํไดเ้ลย  

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ  และสอบถามรายละเอียดพอสมควร   

ประธาน ฯ - 4.1 ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตาํบลห้วยแอ่ง (พ.ศ.2560 – 

2563) ขอเชิญ  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงรายละเอียด 

นางนิศมา ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน นางนิศมา  คาํเบา้เอง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  

แผนยุทธศาสตร์น้ีเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  แสดงถึงวิสัยทศัน์พนัธกิจ  

และจุดมุ่งหมายในการพฒันา  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยุทธศาสตร์จงัหวดั  ยุทธศาสตร์อาํเภอ  

และแผนชุมชน  เป็นตน้  จึงเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์  พ.ศ.2560 – 2563  แต่ก่อน  

พ.ศ.2558 – 2562  ได้มีหนังสือของกรมการปกครอง 29  มกราคม 2555  ให้

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  ปรับลดเป็น 4 ปี แผน 3 ปี ถึงจะ

เป็นโครงสร้างพื้นฐาน   

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 

ในแผนไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเลย  อยากใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงรายละเอียด   

นางนิศมา ฯ - โครงสร้างพื้นฐานจะมีปรากฏในแผนพฒันาสามปีคะ 

ท่ีประชุม ฯ - สอบถามรายละเอียดพอสมควร 

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดช้ีแจงเพิ่มเติม  ผมจะขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ตาํบล

หว้ยแอ่ง  พ.ศ.2560 – 2563  โปรดยกมือ 

ท่ีประชุม ฯ - เห็นชอบมีมติเป็นเอกฉนัท ์ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตาํบลห้วย

แอ่ง  พ.ศ.2560 -2563  ไดต่้อไป 

ประธาน ฯ - 4.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ 1  บา้นดอนไฮ  ท่ีในระเบียบวาระท่ี  3  ท่ี

ผา่นมาแลว้นั้น  ท่ีประชุมจะดาํเนินการอยา่งไร  เห็นควรจะใชเ้งินงบประมาณน้ีใน

เงินสาํรองจ่ายก่อนหรือไม ่

ท่ีประชุม ฯ - ปรึกษากันพอสมควร  จึงมีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ให้ใช้จ่ายเงินสํารองจ่ายของ      



หมู่ 1  ไดแ้ต่ตอ้งทาํหลงัจากเงินโครงการต่าง  ๆ  ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

ปี  2559  ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จก่อน  จึงจะดาํเนินการได ้  

ประธาน ฯ - 4.3 ขอความเห็นชอบศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโคกล่าม  เชิญรองนายก อบต.ช้ีแจง

รายละเอียด  และผมจะขอมติเห็นชอบใหเ้ปิดศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโคกล่าม 
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นายณรงค ์ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายณงค ์ คาํสีหา  รองนายก อบต.หว้ยแอ่ง  รักษาราชการ

แทน  นายก  อบต.หว้ยแอ่ง  ขณะน้ี  อบต.ห้วยแอ่ง  มีศูนยเ์ด็กเล็ก  2  ศูนย ์  คือ  

บา้นโด  และบา้นโคกล่าม  ทาํใหมี้ภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึน  ก่อนท่ีจะดาํเนินการ

ต่อไปอยากใหส้มาชิก  อบต.หว้ยแอ่ง  ใหค้วามเห็นชอบอนุญาตก่อนวา่ให้เปิดศูนย์

เด็กเล็กบา้นโคกล่ามอยา่งเป็นทางการ  เพือ่จะไดข้องบประมาณสนบัสนุนจากกรม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินต่อไป  เงินค่าอาหารกลางวนั  นมโรงเรียน  วสัดุ

ทางการศึกษา  ส่ือการเรียนการสอน  ค่าตอบแทนครู  และอ่ืน  ๆ  เป็นตน้  เพื่อใช้

ในการรองรับปี  2560     

นายสมคัร ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  ถา้ตั้งศูนยใ์หม่  ก็จะเพิ่มค่าใชจ่้ายมากข้ึนอีก  ศูนยท่ี์สองก็

ยงัไม่เป็นทางการ  ใหช้ลอไปก่อน    

นายบุญสวน ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายบุญสวน  วชิาสวสัด์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1  เงินเปิดศูนย์เด็กเล็กควรชลอไวก่้อนอยากให้คงไวใ้น

ขอ้บญัญติัต่อไปในค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ     

นายธงชยั ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  เป็นเหตุผลของท่านบุญสวนดว้ย  ผมวา่ก่อสร้างร้ัวศูนยเ์ด็ก

เล็กบา้นโด  ให้ไปตั้งจ่ายในขอ้บญัญติังบประมาณปี  2560  แต่มารับรองขอเปิด

ศูนยเ์ด็กเล็กก่อนบา้นโคกล่าม เพื่อจะไดด้าํเนินการต่อไป  อยากจะให้ดาํเนินการทาํ

โครงสร้างพื้นฐานในขอ้บญัญติัไปก่อน  จึงมาทาํอยา่งอ่ืนต่อไป   

ปลดั อบต. - ดิฉนั นางสาวอรัญญา  แคนหนอง  ขอช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมอีก  อบต.ห้วยแอ่ง  

ตอ้งขอมติสภา อบต.  ให้ความเห็นชอบให้เปิดศูนยเ์ด็กเล็กก่อน  จึงดาํเนินการออก

ประชาคมหมู่บา้น  และดาํเนินการของบประมาณจากส่วนกลางต่อไป   

ท่ีประชุม ฯ - ส อบ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อีย ดพ อส ม ค ว ร  จึ ง มี ม ติ เ ห็น ช อบ ใ ห้ เ ปิ ดศู น ย์ เ ด็ก เล็ ก                  

บา้นโคกล่ามได ้  

ระเบียบวาระท่ี 5 - เร่ืองอ่ืน  ๆ   

ประธาน ฯ - มี  ส.อบต.  ท่านใด  มีข้อราชการหารืออ่ืนท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่      

เชิญครับ 



นางบุดสี ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ดิฉนั  นางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2  ฝายบา้นพาแพงหมู่ท่ี  2  ตวัท่ี  2  ไม่มีผูดู้แลฝายพงั  ป้าย  

อบต.  ก็พงัแลว้  ขาดเหมือนบา้นหนองผกัแซว  ประชาชนเดือดร้อนสัญจรไปมาไม่

สะดวก  ขอดินถม 4 รถ  จะทาํหนงัสือมาขอความช่วยเหลือจาก อบต. ต่อไป 
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นายณรงค ์ฯ - ประมาณการแลว้วา่จะใชจ่้ายเท่าไหร่  ผมอยากจะเปิดศูนยเ์ด็กเล็กแห่งท่ี 2 ดว้ย  

ส่วนโครงการอ่ืน  ๆ  รอเงินงบประมาณอยู ่  ส่วนเงินค่ารถรับส่งเด็กนกัเรียนศูนย์

เด็กเล็กผมจะข้ึนใหเ้ดือนน้ีเป็น  10,000  บาท     

นายสมคัร ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 2   ดินขอ 2 รถ  ผมจะทาํหนงัสือมา  เพราะหูช้างใกลจ้ะพงั

แลว้  ฝายตวัน้ีขอเพิ่มเติม  ส่วนศูนยเ์ด็กเล็กบา้นโคกล่ามรถรับส่งนกัเรียน  2 ศูนย ์ 

จะดาํเนินการอยา่งไร 

นายสงวน ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายสงวน  คาํทอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 8  ขดุลอกคลองไดผู้รั้บจา้งเบิกจ่ายเงินหรือยงัครับ 

นายบุญสวน ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายบุญสวน  วิชาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1 เงินดา้นสาธารณภยั  เงินคอสะพาน  ฝายจะขาดยงัไม่

มาก  เด๋ียวก็จะพงัไปมากต่อไป  หมู่ 2  ลงดินลูกรังหรือดินธรรมชาติก็ได ้ประมาณ 

20  รถ  ลึก  4  เมตร  ลงหูชา้งลงไปก็ได ้ 

นางนิตย ์ ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ดิฉัน  นางนิตย ์ มาตรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 5  ปัญหาขยะมีป้ายห้ามทิ้งขยะหรือไม่  จะดาํเนินการอยา่งไร  

และทางหมู่  5  ถนนทรุดกลวัจะเกิดอุบติัเหตุ  และก็เกิดข้ึนบ่อยคร้ังแลว้  ตอ้งระวงั

การเดินทาง  อยากใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการใหด้ว้ย 

นายประไมล ์ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายประไมล์  สันคะนุช  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 4  ผมอยากทราบวา่นํ้าประปาหมู่  4  จะไดใ้ชน้ํ้าหรือไม ่

นายวฒันา ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม  นายวฒันา  ศรีคลงั   ผอ.กองสาธารณสุข  ทิ้งขยะขา้งลาํ

ห้วยขา้งสะพาน   ในขอ้บญัญติัไม่มีป้ายรณรงค์ตั้งไวเ้ลย  ปัญหาขยะ  ถา้ติดป้ายก็

ทิ้งขยะเหมือนเดิม  แก้ไขโดยช่วยกันเป็นหูเป็นตา  ช่วยกันดูแล  ส่วนการปรับ 

ขณะน้ีรอประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาก่อน  จึงจะนาํมาใช้ได ้ การแก้ไข

ปัญหาเบ้ืองต้นผมขอพิจารณาว่า  จะทําป้ายได้หรือไม่   ป้ายควรติดตั้ ง ท่ีใด            

จะประสานกบัผูใ้หญ่บา้นก่อน  และกองช่างดว้ย 

นายสวสัด์ิ  ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายสวสัด์ิ  สมบติัหอม  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 3  ไปอบรมวฒันธรรมโครงการศึกษาอบรมของส่วน 



นายทองดาํ  ฯ - ท่านประธานท่ีเคารพ  ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี  1  ในการประชุมคร้ังต่อไป  ผมอยากจะให้กองคลงัเขา้ร่วม

ประชุมด้วย  เพื่อหากผมสงสัยว่าเงินงบประมาณมี  1 1  ลา้น  9  ล้าน  หรืออะไร

ต่าง  ๆ  ในค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ  ผมก็งงอยูค่รับ  อยากใหก้องคลงัช้ีแจงเพิ่มเติมอีก   

/ ประธาน  ฯ  ... 
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ประธาน ฯ - ผมขอแจ้งเ ร่ืองประปาหมู่  4  เจ้าของท่ียินยอมแล้ว  รอผู ้รับจ้างอยู่มาเซ็นต ์             

ทาํสัญญาจา้งต่อไป  วนัน้ีท่ีประชุมก็ประชุมมาพอสมควรแลว้  ผมขอเลิกประชุม  

นคัราวต่อไปในวนัท่ี  23  มิถุนายน  2559  เวลา  09.00  น.  การแต่งกายชุดสีกากีคอ

พบั     ณ  หอ้งประชุมสภา  อบต.หว้ยแอ่ง  วนัน้ีเลิกประชุม     

 

เลิกประชุมเวลา  13.30   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 



 

 

 

 

 


